

คำกล่าวเปิดงาน

การเสวนาเครือข่ายการดูแลรักษาฟันฟูสภาพผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ภาคเหนือ

“การสนับสนุนการทำงานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปากแห้งเพดานโหว่”

โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

คุณเสาวนีย์ เปลี่ยนพานิช

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ผ่านระบบ Zoom Meeting

เรียน ผู้บริหาร คณะหน่วยงานร่วมจัดงานฯ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

ภาวะปากแห้งเพดานโหว่ เป็นความผิดปกติแต่กำเนิด ในประเทศไทยถือเป็นลำดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจพิการและพิการแขนขา ครอบครัวที่มีทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด มักจะได้รับผลกระทบทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว ต้องมีการค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น บางครอบครัวจึงไม่สามารถพาเด็กไปรับการรักษาฟันฟูอย่างต่อเนื่องได้ แม้การรณรงค์ส่งเสริมความรู้ดังกล่าวได้ขยายไปในวงกว้าง แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเสี่ยงและวัยเจริญพันธุ์ที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการขยายผลเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยทุกๆ สหสาขาวิชาชีพทั้งทางการแพทย์-การพยาบาล และ ด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและงานส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร

การดูแลรักษาและฟันฟูภาวะปากแห้งเพดานโหว่ เป็นการพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) ครอบคลุมรอบด้าน (Comprehensive Care) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี มีความรู้สึกที่เป็นสุข สามารถปรับตัวต่อการรักษา และ ดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ที่สำคัญคือ สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะในหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระดับแรก ที่ ดูแลสุขภาพประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่างใกล้ชิดมากที่สุด มีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เด็กปากแห้งเพดานโหว่ เข้าถึงกระบวนการดูแลและรักษาฟันฟู และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากจะช่วยค้นหา ให้ข้อแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว และส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเข้าใจกระบวนการฟันฟูตามวัย ที่จำเป็นด้านต่างๆ ตลอดจนมีทักษะในการหนุนเสริมให้ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน มีส่วนในการดูแลรักษาได้ตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนผู้ป่วยได้รับการยอมรับให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติในสังคม

ข้าพเจ้า ในฐานะของผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุข ขอชื่นชมโครงการแต่งตั้งเดิมรอยยิ้มสดใสให้น้องของมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ ที่ร่วมกับโรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค และ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย

เครือข่ายสหสาขาวิชาชีพของทุกภาคส่วนที่จัดการเสวนาในวันนี้ การมีเวทีให้ความรู้ แนะนำวิธีการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการรักษาฟื้นฟูเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ในหน่วยงานภาคีเครือข่าย กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับชุมชน ในการพัฒนากระบวนการรักษาฟื้นฟูชุมชนได้อย่างเชื่อมโยง และต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร มีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลรักษาและฟื้นฟูภาวะปากแห้งเพดานโหว่ แบบองค์รวม (Holistic Care) ครอบคลุมรอบด้าน (Comprehensive Care) เพื่อช่วยให้กลุ่มเสี่ยงที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขในที่สุด

ในเวลาอันเหมาะสมนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดการเสวนาฯ และ ขอให้งานนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ขอบคุณ ค่ะ